



คำสั่งโรงเรียนกัลยาณวัตร

ที่ 237/2558

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินสถานศึกษาดีเด่น
เพื่อรับรางวัลด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2558

ด้วยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และยกย่องชูเกียรติ สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่บริหารจัดการและดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สัมฤทธิ์ผลต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน รวมทั้งเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาของนักเรียน และออกติดตามสถานศึกษาดีเด่นเพื่อรับรางวัลด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมสิริสอาง เวลา 13.00 -16.00 น.

ดังนั้นเพื่อให้การจัดทำผลงานและเสนอผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดังนี้

คณะกรรมการอำนวยการ

นางกรรณิกา	ศรีสัตย์รสนา	ประธานกรรมการ
นายจเด็จ	อาศนะ	รองประธานกรรมการ
นายอนันต์	เดชโยธิน	กรรมการ
นางชุรีพร	นาเลาะห์	กรรมการ
นายอำมาตย์	นิรันดร์กุล	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ - อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษา และสนับสนุนให้การดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

1. คณะกรรมการดำเนินงาน

นายอำมาตย์	นิรันดร์กุล	ประธานกรรมการ
นายปรีดา	मुखพรหม	รองประธานกรรมการ
นายวิเชียร	เสาวกุล	กรรมการ
นายประชา	ศิริลิ้มประพันธ์	กรรมการ
นายมานิชญ์	ทับนิยม	กรรมการ
นางมัญชรี	ศิริรัตน์	กรรมการ
นายกฤติเดช	จันทร์เพ็ญ	กรรมการ
นายอดิชาติ	ชาติศรี	กรรมการ
นายปัญญา	พราหมณ์ไธสง	กรรมการ

นางวราภรณ์	มาตราสงคราม	กรรมการ
นางมธุรส	คำสะอาด	กรรมการ
นางสุขสราญ	เข้มทอง	กรรมการ
นางรัตนา	ศรีพงษ์วิวัฒน์	กรรมการ
นางวิภา	เมืองสอน	กรรมการ
นางเอมอร	แก้วบ่อ	กรรมการ
นางยุพิน	ขุนทอง	กรรมการ
นายศุภชัย	กองเกิด	กรรมการ
นางกวีนา	ศิลาธรรม	กรรมการ
คณะกรรมการสถานักเรียน		กรรมการ
นายพรต	ภูแย้มไสย	กรรมการและเลขานุการ
นางพิศมัย	ทินเต	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวปานฤทัย ชื่นสร้อย		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ - จัดเตรียมเอกสาร และรวบรวมเอกสารตามหัวข้อการประเมิน

- เข้าร่วม / ดูแลความเรียบร้อยของการประเมินเพื่อรับรางวัลด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- ต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อรับรางวัลด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- ณ หอประชุมสิริสำอาง
- จัดทำกำหนดการ ขั้นตอนในการรับการประเมิน
- หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2. คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสาร

กรอบที่ 1 การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา

นางเอมอร	แก้วบ่อ	ประธานกรรมการ
นายวิเชียร	เสาวกุล	รองประธานกรรมการ
นายประชา	ศิริลิ้มประพันธ์	กรรมการ
นางยุพิน	ขุนทอง	กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการสถานักเรียน		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กรอบที่ 2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงานตามระบอบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา

นายอดิชาติ	ชาติศรี	ประธานกรรมการ
นางมัญชรี	ศิริรัตน์	รองประธานกรรมการ
นายมานิชญ์	ทับนิยม	กรรมการ
นายกฤติเดช	จันทร์เพ็ญ	กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการสถานักเรียน		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กรอบที่ 3 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองเด็กของสถานศึกษา

นางวิภา	เมืองสอน	ประธานกรรมการ
นางรัตนา	ศรีพงษ์วิวัฒน์	รองประธานกรรมการ
นางสุขสราญ	เข้มทอง	กรรมการ

